



14 พฤศจิกายน 2561

- ➔ นักท่องเที่ยว
ขาเข้าเพิ่มขึ้น 12%
- ➔ การส่งออกข้าวยังคงลดลง
- ➔ ทูตไทยในย่างกุ้ง
แนะโอกาสนักลงทุนไทย
- ➔ เมียนมาเพิ่มส่งออกสิ่งทอฮือยู
- ➔ เวียดนามมีโอกาสมลัถัดัน
การส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกา
- ➔ เวียดนามออกใบอนุญาตบิน
'แบมบูแอร์เวย์' สายการบินน้องใหม่
- ➔ เวียดนามยังคงควบคุม
อัตราภาษีการนำเข้าเหล็ก
- ➔ รัฐไฟเขียวแพ็คเกจ
พื้นที่ท่องเที่ยว
- ➔ อาเซียนลงนามความตกลงอี
คอมเมิร์ซ คาดช่วยผลักดัน
ค้าขายออนไลน์โต
- ➔ “ชุดีมา” เผยการประชุมสุดยอดอาเซียน
บรรลุผลการทำความตกลง 3 ฉบับสำเร็จ
หวังขยายฐานการค้า การลงทุนทุกช่องทาง

"ผศ.ดร.ธนวรรณ" ผอ.ศูนย์พยากรณ์

- ➔ เศรษฐกิจฯ ม.หอการค้าไทย เชื่อ ที่ประชุม
กนง.พรุ่งนี้ยังคงดอกเบี้ยนโยบายที่ 1.50%



นักท่องเที่ยวขาเข้าเพิ่มขึ้น 12%

กัมพูชาให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวจำนวน 4.3 ล้านคนตั้งแต่เดือนม.ค-ก.ย เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จีนยังคงเป็นประเทศที่มีการจัดอันดับนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ตามสถิติในช่วงระยะเวลาเก้าเดือนโดยมีชาวจีนเดินทางมาเยือนราชอาณาจักรนี้ถึง 1.4 ล้านคนเพิ่มขึ้นอย่างมากถึง 71% รายงานล่าสุดจากกระทรวงการท่องเที่ยวพบ นักท่องเที่ยวจากประเทศเพื่อนบ้านเวียดนาม (984,000 คน) สเปนลาว (984,000) และไทย (239,000 คน) ลดลงรายงานระบุว่านักท่องเที่ยวจากเกาหลีใต้ซึ่งเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวรายใหญ่อันดับ 5 ลดลงร้อยละ 13 จากเกือบ 296,500 คนในปี60 เป็นเกือบ 223,000 คนในปีนี้

ที่มา : <https://www.khmertimeskh.com/50550219/tourist-arrivals-up-12-pct/>

14/11/61

การส่งออกข้าวยังคงลดลง

การส่งออกข้าวของกัมพูชาลดลงร้อยละ 13.20 ในช่วง 10 เดือนแรกของปี61 เนื่องจากปัจจัยสองประการคือสหภาพยุโรปหยุดการซื้อข้าวกัมพูชาและโคเวตา 300,000 ตันไปยังจีน จีนยังคงเป็นประเทศที่นำเข้าข้าวที่ใหญ่ที่สุดจากกัมพูชาหรือ 110,000 ตันฝรั่งเศส 60,000 ตันและมาเลเซีย 30,000 ตัน การลดลงส่วนใหญ่มาจากการส่งออกข้าวขาวเนื่องจากราคาสูงและเวียดนามได้ซื้อข้าวจากกัมพูชาเป็นจำนวนมาก ขณะนี้สหภาพยุโรปกำลังซื้อข้าวจากเมียนมา ทุกอย่างเกี่ยวข้องกับการเมืองระหว่างประเทศ

ที่มา : <https://www.khmertimeskh.com/50550215/rice-exports-continue-to-fall-2/>

14/11/61

ทูตไทยในย่างกุ้งแนะโอกาสนักลงทุนไทย

แม้ปัญหาความขัดแย้งกับชาวโรฮิงญาในรัฐยะไข่ ทำให้เมียนมาดูไม่น่าไว้วางใจ แต่อัครราชทูตไทยประจำย่างกุ้งได้ให้ข้อมูลที่น่าสนใจว่า แม้จะเพิ่งเปิดประเทศในปี 54 หลังจากปิดมานานกว่า 50 ปี จึงยากที่เปลี่ยนในระยะเวลาอันใกล้ แต่กลายเป็นที่น่าดึงดูดเพราะอุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน น้ำมัน ฯลฯ รัฐบาลจึงเร่งแก้ปัญหา 3 ด้านคือ 1. ปฏิรูปเศรษฐกิจ 2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 3.กฎหมายใหม่ที่เอื้อการลงทุนของต่างชาติ ส่วนประเทศที่ลงทุนพบว่าไทยอยู่ในอันดับ 3 รองจาก จีน และและสิงคโปร์ โดยมีมูลค่าประมาณ 6.7 หมื่นล้านดอลลาร์ในปี60 โดยเฉพาะการค้าชายแดนทั้ง 4 จุดและเพิ่มอีก 2 จุดในอนาคตนี้

ที่มา: <http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/818474>

14/11/61

เมียนมาเพิ่มส่งออกสิ่งทออียู

เลขาธิการสมาคมผู้ผลิตเสื้อผ้าของเมียนมา แถลงต่อผู้ประกอบการ โดยตั้งเป้าว่า หากสหภาพยุโรป (อียู) ไม่ลดทอนสิทธิ GSP ซึ่งเป็นสิทธิประโยชน์ของอียูให้แก่ประเทศยากจน ให้สามารถเข้าถึงตลาดในอียูได้อย่างเสรี กัมพูชาคาดว่าจะส่งออกสิ่งทอเพิ่มอีก 13% ในปีหน้า ในเดือนต.ค อียูแถลงการณ์เรียกร้องให้ "กัมพูชาและเมียนมา" ปรับปรุงสิทธิมนุษยชนภายในประเทศเพื่อแลกกับการคงรักษาของสิทธิ ดังกล่าว ขณะที่รัฐบาลฮุน เซน กล่าวว่าจะไม่ยอมปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารประเทศเพื่อแลกกับความช่วยเหลือใด ๆ จากนานาชาติ ทั้งนี้ ปัจจุบันกัมพูชาส่งออกเสื้อผ้าสำเร็จรูปไปตลาดอียูอยู่ที่ 47% ของการส่งออกเสื้อผ้าสำเร็จรูปทั้งหมด เลขาธิการสมาคมกล่าวว่า เป้าหมาย ที่จะส่งออกเสื้อผ้าสำเร็จรูปไปอียูที่ 60% ในปีหน้านั้นไม่ยาก ขณะนี้รัฐบาลมีคำสั่งให้เพิ่มศักยภาพ และเพิ่มการฝึกอบรมให้พนักงานแล้ว โดยต้องการให้อียูเห็นว่า แรงงานมีคุณภาพเกินอัตราค่าจ้างมาก และหวังว่าจะสามารถบรรเทาความไม่แน่นอนในวิกฤตโรฮิงจาและปัญหาการเมืองอื่น ๆ ของเมียนมาได้

ที่มา: หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ

14/11/61

เวียดนามมีโอกาสผลักดันการส่งออกไปยังสหรัฐฯ

สหรัฐฯเป็นตลาดส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนามโดยมีมูลค่าการส่งออกคิดเป็น 39 พันล้านเหรียญสหรัฐในช่วง 10 เดือนแรกของปี 61 เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.8 เมื่อเทียบเป็นรายปี ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯและจีนกำลังสร้างโอกาสมากมายให้กับเวียดนามในการส่งเสริมการส่งออกไปยังตลาด สำนักงานสถิติแห่งชาติ (GSO) กล่าวว่า การส่งออกผลิตภัณฑ์หลักไปยังสหรัฐอเมริกา มีการเติบโตขึ้นอย่างมากในช่วงดังกล่าว โดยเฉพาะการส่งออกปลาหมึกไปยังสหรัฐฯเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วง 3 ไตรมาสแรกของปี 61 ซึ่งมีมูลค่า 369.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้นร้อยละ 42.9 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน นอกเหนือจากภาคอาหารทะเล ภาคอื่น ๆ ของเวียดนาม เช่น การแปรรูปไม้เครื่องจักรอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ กระเป๋าถือ พลาสติก ยาง ผลิตภัณฑ์โลหะและอุปกรณ์กีฬา ยังได้รับประโยชน์จากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯกับจีน

ที่มา : <https://en.vietnamplus.vn/vietnam-taps-opportunities-to-thrust-exports-to-us/141778.vnp>

13/11/61

เวียดนามออกใบอนุญาตบิน 'แบบบูแอร์เวย์' สายการบินน้องใหม่

แบบบูแอร์เวย์ สายการบินน้องใหม่ของเวียดนามได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจการบินเชิงพาณิชย์แล้ว จะเริ่มภายในสิ้นปีนี้ โดยเปิดเส้นทางการบิน 100 เส้นทาง รวมในประเทศที่ไม่ค่อยมีสายการบินอื่นเปิดเส้นทาง และเส้นทางการบินในทวีปเอเชีย มีแผนจะเปิดในทวีปอเมริกาเหนือ การเปิดเส้นทางการบินนี้จะช่วยลดความกดดันโครงสร้างพื้นฐานการบินในเมืองใหญ่ เชื่อมโยงภูมิภาคต่างๆ โดยมีคู่แข่งคือเวียดนามแอร์ไลน์ และเวียดเจ็ท ที่เป็นสายการบินต้นทุนต่ำ เพื่อรองรับผู้โดยสารชนชั้นกลางที่เพิ่มขึ้นในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา พบว่าปีที่แล้วมีผู้โดยสารถึง 62 ล้านคน เมื่อเทียบกับปี 55 ที่มีผู้โดยสารเพียง 25 ล้าน

ที่มา : <https://www.thaipost.net/main/detail/21913>

14/11/61

เวียดนามยังคงควบคุมอัตรารายการนำเข้าเหล็ก

จากสำนักงานอุตสาหกรรมและการค้า (MOIT) ระบุว่าเวียดนามยังคงดำเนินมาตรการการคุ้มครองตลาดทางด้านภาษีจากผลิตภัณฑ์เหล็กเคลือบและเหล็กในรูปตัว H ที่นำเข้ามาจากจีนและสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ในเดือนส.ค.ปีที่แล้ว อัตรารายการนำเข้าผลิตภัณฑ์เหล็กเคลือบจากจีน ฮองกง และเกาหลีใต้ อย่างไรก็ตาม ในวันที่ 20 ก.ค.ปีที่แล้ว ทางการเวียดนามได้ยกเลิกภาษีนำเข้าจากฮองกง แต่จีนและเกาหลีใต้ยังคงได้รับผลกระทบจากมาตรการคุ้มครองตลาดทางด้านภาษีนำเข้าอยู่ โดยอัตรารายการนำเข้าเหล็กเคลือบของจีนอยู่ที่ร้อยละ 3.17-38.4 และสาธารณรัฐเกาหลีใต้อยู่ที่ร้อยละ 7.02-19

ที่มา : <https://vietnamnews.vn/economy/479996/vn-maintains-tariffs-on-steel-imports.html#EDUr6C3dhEMBAjFT.97>

13/11/61

รัฐไฟเขียวแพ็คเกจฟื้นฟูท่องเที่ยว

คณะรัฐมนตรี (ครม.) ไฟเขียวแพ็คเกจท่องเที่ยวกระตุ้นช่วงปลายปี จัดกิจกรรมไทยแลนด์แกรนด์เชลล์ เพิ่มจุดคืนภาษีอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวตามห้างสรรพสินค้า สถานที่ท่องเที่ยว รวมทั้งอนุมัติมาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่า ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองแก่นักท่องเที่ยวต่างชาติ 21 ประเทศ รวมถึงจีน ทั้งนี้มีผลบังคับใช้ 15 พ.ย 61 - 13 ม.ค 62

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ <http://daily.bangkokbiznews.com/detail/351015>

14/11/61

อาเซียนลงนามความตกลงอีคอมเมิร์ซ คาดช่วยผลักดันค้าขายออนไลน์โต

รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนลงนามความตกลงพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของอาเซียนแล้ว มั่นใจช่วยอำนวยความสะดวก สร้างความเชื่อมั่น การทำธุรกิจ และช่วยผลักดันการค้าขายออนไลน์ในอาเซียน เหตุมีการคุ้มครองผู้บริโภค ป้องกันภัยไซเบอร์ มีกฎระเบียบที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน คาดบังคับใช้ต้นปี62 รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน ได้ลงนามความตกลงพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของอาเซียน เพื่ออำนวยความสะดวกการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดนของสมาชิกอาเซียนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่จะทำให้เกิดความเชื่อมั่นในการทำธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ผ่านกลไกต่างๆ เช่น การคุ้มครองผู้บริโภค, การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ รวมทั้งยังช่วยให้เกิดการใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อลดความแตกต่างของระดับการพัฒนาประเทศผ่านความร่วมมือต่างๆ เช่น การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การส่งเสริมการศึกษาและเทคโนโลยี และการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ เป็นต้น

ที่มา: ผู้จัดการรายวัน 360 องศา

14/11/61

"ผศ.ดร.ธนวรรณ" ผอ.ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจฯ ม.หอการค้าไทย เชื่อ ที่ประชุมกนง.พรุ่งนี้ยังคงดอกเบี้ยนโยบายที่ 1.50%

ผศ.ดร.ธนวรรณ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เชื่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) วันพรุ่งนี้ จะยังมีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ในระดับเดิมที่ร้อยละ 1.50 เนื่องจากไม่มีแรงกดดันจากอัตราเงินเฟ้อที่ยังอยู่ในระดับต่ำ จึงไม่มีเหตุผลที่ กนง.จะต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพื่อสกัดเงินเฟ้อ และสถานการณ์ของเศรษฐกิจในภูมิภาคยังคงมีการฟื้นตัวค่อนข้างเปราะบาง จึงอาจจะไม่เหมาะสมหากจะปรับขึ้นดอกเบี้ย

ที่มา: <https://www.news1005.fm/view/5bea6d1ee3f8e4e9020d73e8>

14/11/61

“ซูติมา” เผยการประชุมสุดยอดอาเซียน บรรลุผลการทำความตกลง 3 ฉบับสำเร็จ หวังขยายฐานการค้า การลงทุนทุกช่องทาง

รมช.กระทรวงพาณิชย์ เผยว่า การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 33 ในวันที่ 12 พ.ย. 61 รมต.เศรษฐกิจทั้ง 10 ประเทศ ได้ร่วมลงนามความตกลงพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของอาเซียน (ASEAN Agreement on Electronic Commerce) สำคัญคือ ความสะดวกการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดนและเชื่อมั่นในการทำธุรกิจอีคอมเมิร์ซ จะช่วยลดช่องว่างด้านดิจิทัล เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจของอาเซียน ตั้งแต่ปี57 มูลค่าอีคอมเมิร์ซของไทยเพิ่มขึ้นทุกปี ในปี60 สูงถึง 2.81 ล้านล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 9.86 การค้าที่ทำรายได้สูงอยู่ในอุตสาหกรรมค้าปลีก/ค้าส่ง การบริการที่พัก การผลิต เป็นต้น

ที่มา: <https://www.prachachat.net/economy/news-249475>

14/11/61